Aðalfundur Foreldrafélags Víðistaðaskóla, haldinn 21. maí kl. 20 í fyrirlestrarsal Víðistaðaskóla 
Kristjana Ósk Jónsdóttir, formaður stjórnar Foreldrafélags Víðistaðaskóla setur fundinn og leggur til að Andri Ómarsson verði kosinn fundarstjóri og Birgitta Björg Jónsdóttir verði kosinn fundaritari. Fundurinn samþykkir einróma.
Andri tekur við fundarstjórn og bíður gesti fundarins velkomna. Andri leggur fyrir dagskrá fundarins. 
· Skýrsla stjórnar 
· Reikningar félagsins
· Kosning í stjórn
· Félagsgjöld
· Önnur mál
Andri býður Kristjönu um að lesa skýrslu stjórnar fyris síðasta starfsár 2018-2019. Skýrslan er samþykkt. Í umræðum um skýrslu stjórnar koma fram eftirfarandi spurningar og var þeim svarað af stjórnarmönnum.
· Hvernig gengur að manna foreldraröltið? Gekk mjög vel í byrjun ekki náðist að halda því út skólaárirð
· [bookmark: _GoBack]Hví svona léleg mæting í kvöld? Þessari spurningu geta stjórnamenn ekki svarað
· Breyting á skipulagi bekkjatengla, vilja að foreldraröltið verði meira
· Fengu hrós úr sal fyrir vel unnin störf
Andri býður Kristjönu um að fara yfir reikninga félagsins í fjarveru Elínar gjaldkera. Skýrslan er samþykkt. Í umræðum um skýrslu stjórnar koma fram eftirfarandi spurningar og var þeim svarað af stjórnarmönnum
Reikningar félagsins
· Var greitt fyrir öll börn? Nei tæpleg 80%
· Hver ákveður gjöldin? Þau eru ákveðin á aðalfundi ár hvert
· Engin mótmælir, allir samþykkja. 
Kosning í stjórn
· Kristjana bíður sig fram sem formann í stjórn, og er kjörin
· Andri Ómarsson, Birgitta Björg Jónsdóttir, Birna Dís Bjarnadóttir og Helena Dögg Olgeirsdóttir bjóða sig fram aftur og eru kjörin í stjórn
· Margrét Brynhildur Gunnarsdóttir býður sig fram 
Vala Hrönn Isabel Pétursdóttir býður sig fram 
Örn Ólafsson býður sig fram
John Friðrik Bond Grétarsson býður sig fram 
· Fá þau öll kosningu í stjórn. Stjórn mun skipta með sér verkum á fyrsta fundi nýrra stjórnar. 
· Kosning í skólaráð, engin býður sig fram og er stjórn falið að finna aðila sem mun sitja í skólaráði, ásamt Birgittu Björg Jónsdóttir sem var kosin í fyrra til tveggja ára.
Félagsgjöld
· Var 1500 kr.- 
· Stjórn leggur til að það verði ennþá 1500 kr.-, enginn mótmælir. Eitt komment um hvort að okkur vanti peninga? Allir sammála um að hafa rukkun beint eftir hátíðina. Allir sammála um að hækka ekki gjaldið. 
Önnur mál
· Lög? Engar reglur til um starf foreldrafélags? Stjórn var falið að ath hvort ekki væru til lög sem hægt væri að uppfæra og leggja fyrir á næsta aðalfundi.
· Hausthátíð, rætt var um hausthátíð næstkomandi haust og ákveðið að sama form yrði eins og á síðasta ári.
· Fjölmenningahátíð, Gyða mun halda utan um fjölmenningarhátíð sem haldin verður í haust/vetur. Foreldrafélag Víðistaðaskóla mun aðstoða við framkvæmd hátíðinar.
· Páskabingó, stefnt er að því að halda páskabingó eins og undanfarin ár. 
· Foreldraröltið, farið yfir foreldrarölt og hversu mikilvæg forvörn foreldraröltið er.
· Bekkjafulltrúar, rætt hversu mikilvægt starf bekkjatengla er.


